

## สาร

### อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เรียน ท่านผู้พิพากษา และบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร

ด้วยมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการจากกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีพนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหามาขอฝากขังจนครบกำหนดตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ม. ๗๘ แล้วยังสอบสวนไม่เสร็จและไม่สามารถฟ้องคดีได้ หรือกรณีที่มีการจับกุม แต่พนักงานสอบสวนไม่นำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับตาม ม. ๗๒ ต่อมาหากพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนเพื่อนำตัวมาฟ้อง จะสามารถทำได้หรือไม่ นั้น

เห็นว่า เมื่อพนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหา ตาม ป.วิ.อาญา ม.๑๕๑ วรรคท้าย และต้องนำเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาชญามาฟ้องต่อศาล แต่หากผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อส่งตัวให้แก่พนักงานอัยการฟ้องคดีแล้วศาลไม่อนุญาตให้ออกหมายจับเพื่อนำตัวมาฟ้องคดี ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบเพื่อส่งตัวให้แก่พนักงานอัยการฟ้องคดี แล้วผู้ต้องหาไม่มา พนักงานสอบสวนก็ชอบที่จะขอให้ศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวมาฟ้องคดี โดยให้อำนาจเจ้าพนักงานเพียงเท่าที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งศาลเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลโดยแท้เท่านั้น จะควบคุมเพื่อการอื่น เช่น สอบสวนต่อไปหรือรอพนักงานอัยการสั่งฟ้องไม่ได้ เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๕/๒๔๙๑

แต่ควรพิจารณาโดยเคร่งครัดว่า พนักงานสอบสวนไม่สามารถจัดการนำผู้ต้องหาส่งให้แก่พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลโดยวิธีอื่นได้ และควรระบุในหมายจับให้ชัดว่า ให้จับผู้ต้องหา นำตัวมาส่งให้แก่พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลทันทีในวันออกหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาถูกควบคุมเกินความจำเป็นตาม ป.วิ.อาญา ม.๘๗

สำหรับกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่นำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ม.๗๒ กล่าวคือ ไม่ผ่านขั้นตอนกฎหมายที่ให้พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือ

/เยาวชน...

เยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับกุมถูกนำตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน กรณีดังกล่าวหากพนักงานสอบสวนมาขอให้ศาลออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนเพื่อนำตัวมาฟ้อง ก็ต้องยกคำร้อง เพราะไม่ผ่านขั้นตอนของกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายดังกล่าว

๒. กรณีการออกหมายค้น ปรากฏในปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวมีความพร้อม และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติแล้ว จึงให้ออกหมายค้นได้โดยถือหลักเกณฑ์การออกหมายค้น ตามคู่มือการออกคำสั่งหรือหมายอาญา ๒๕๕๙

เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ เห็นควรยกเลิกสารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการออกหมายค้น และสารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเกี่ยวกับการออกหมายจับ ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติงานนับจากนี้ต่อไป



(นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ)  
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙